



Tinh hoa quê lúa xây miền cực Bắc

(tiếp theo và hết)

Kỳ 3: "Quê hương mỗi người chỉ một..."

"Quê hương
mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương
nếu ai không nhớ
Sẽ không
lớn nổi thành người".

Xin dành những ca từ ngọt ngào ấy (trong bài "Quê hương" của nhà thơ Đỗ Trung Quân) để nói về tình cảm của những người con Thái Bình đang sinh sống, học tập, công tác nơi địa đầu Tổ quốc. Dù xa quê nhưng trong trái tim họ luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn. Và sợi dây liên kết tình cảm thiêng liêng ấy chính là hoạt động của Hội đồng hương Thái Bình tại tỉnh Hà Giang.

May mắn được tham dự Đại hội đại biểu Hội đồng hương Thái Bình tại tỉnh Hà Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (diễn ra hồi tháng 5 vừa qua, tại khu công nghiệp Bình Vàng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên), chúng tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến tình cảm hướng về nguồn cội của những người con quê lúa trên mảnh đất Hà Giang.

Ngay phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Trưởng ban Thư ký Hội đồng hương Thái Bình tại tỉnh Hà Giang Hà Đức Luân đã mở đầu đầy xúc động như vụn đắp trọn vẹn lịch sử, truyền thống quê hương đến từng hội viên: "Những ai sinh ra và lớn lên ở quê lúa đều biết Thái Bình là tỉnh ra đời muộn so với các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Nhưng mảnh đất Thái Bình đã tồn tại hàng nghìn năm, chứng kiến biết bao biến cố của thời gian, thăng trầm của lịch sử cùng những chiến công hiển hách của người Thái Bình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Cộng đồng người Thái Bình được hình thành từ nhiều luồng dân cư từ khắp nơi hội tụ. Đồng ruộng Thái Bình trù phú, phì nhiêu. Trải qua các thời đại, các thời kỳ lịch sử, Thái Bình đều là kho



Công ty TNHH MTV Thái Bình (phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) của ông Tô Hữu Xuân (người ngoài cùng bên phải) góp phần tạo việc làm cho nhiều hội viên Hội đồng hương Thái Bình tại tỉnh Hà Giang.

người, vựa lúa cho công cuộc chống giặc ngoại xâm, giữ gìn giang sơn, bờ cõi. Thái Bình tự hào là một trong những cái nôi của nền văn minh lúa nước vùng đồng bằng sông Hồng. Đây còn là mảnh đất địa linh, nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa, văn hiến, truyền thống hiếu học với niềm tự hào là nhà bác học Lê Quý Đôn... Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, các thế hệ người Thái Bình dù sinh sống và công tác xa quê nhưng vẫn luôn đoàn kết, phấn đấu vươn lên trên con đường sự nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cháu trưởng thành...".

Ông Tô Hữu Xuân, Chủ tịch Hội đồng hương Thái Bình tại tỉnh Hà Giang chia sẻ: Nhằm đáp ứng nguyện vọng của những người con Thái Bình xa quê đang sinh sống, học tập, công tác tại tỉnh Hà Giang, năm 1990, Hội đồng hương Thái Bình được thành lập. Đây là tổ chức xã hội sinh hoạt tự nguyện nhằm xây dựng khối đại đoàn kết cộng đồng người Thái Bình giúp nhau ổn định đời sống, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, học tập, phát triển việc

làm; chia sẻ khó khăn trong rủi ro, hoạn nạn. Đồng thời, phát huy truyền thống cách mạng và văn hóa tốt đẹp của quê hương, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, tiến bộ... Đặc biệt, Hội đồng hương Thái Bình tại tỉnh Hà Giang không chỉ là cầu nối tình cảm của những người con xa xứ với nhau mà còn là nơi cung cấp thông tin đa chiều giữa nhân dân, lãnh đạo tỉnh Thái Bình với con em Thái Bình tại tỉnh Hà Giang... Đến nay, Hội đã trải qua 6 nhiệm kỳ đại hội, quy tụ hàng trăm hội viên tham gia sinh hoạt từ thế hệ ông, cha đến nay là các con, các cháu tiếp tục tham gia xây dựng Hội với phương châm: đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững!

Hiện nay, Hội đồng hương Thái Bình tại tỉnh Hà Giang có rất nhiều hoạt động phong phú như: tổ chức gặp mặt hội viên dịp đầu xuân, mừng thọ hội viên từ 70 tuổi trở lên; tặng quà gia đình hội viên là thương binh, thân nhân liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hàng năm; tổ chức hội nghị khuyến học hàng năm để tuyên dương, khen thưởng,

tặng quà các cháu học sinh đạt thành tích cao trong học tập, đạt giải qua các kỳ thi trong nước và quốc tế; tổ chức thăm hỏi hội viên ốm đau, chia sẻ việc hiếu, hỷ với hội viên, gia đình hội viên... Đặc biệt, ngoài các hoạt động trên, nhiều hội viên còn luôn dành thời gian nhất định trong năm để đưa gia đình hội hương, góp phần giáo dục, bồi đắp cho thế hệ trẻ những tình cảm trân quý. Họ cũng sẵn sàng tham gia đóng góp, ủng hộ công tác an sinh xã hội nơi quê nhà...

Ông Đỗ Văn Trình, Trưởng ban Liên lạc Hội đồng hương Thái Bình tại tỉnh Hà Giang tâm đắc: Hoạt động của Hội thực sự giàu ý nghĩa, đậm giá trị nhân văn. 6 kỳ đại hội là minh chứng cho sự lớn mạnh của Hội. Đặc biệt, để Hội không ngừng phát triển, hoạt động hiệu quả, trong cơ cấu tổ chức của Hội đồng hương Thái Bình tại tỉnh Hà Giang còn có Ban cố vấn (5 người) tham gia kiểm tra, giám sát việc tổ chức, điều hành của Ban Chấp hành Hội và 13 chi hội trực thuộc. Ban Chấp hành có Thường trực (9 người) và 13 ủy viên. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Thường trực chính là thường xuyên nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Thái Bình để thông báo tới hội viên và ngược lại; thông báo về quê hương những hoạt động của Hội đồng hương Thái Bình tại tỉnh Hà Giang.

Rất nhiều người tuy sinh ra trên quê hương Thái Bình nhưng lại chọn Hà Giang làm nơi an cư lạc nghiệp. Trên quê hương thứ hai, họ đã mang hết tâm huyết, trí tuệ của mình để góp sức cho Hà Giang ngày càng phát triển, xứng đáng là tinh hoa quê lúa trong công cuộc xây miền cực Bắc của Tổ quốc vững mạnh. Nhưng dù có xa quê nhưng trong sâu thẳm trái tim, trong huyết quản của những người con Thái Bình, tình cảm, dòng máu hồng vẫn luôn hướng về nguồn cội.

THU PHƯƠNG
(Bảo Hà Giang)

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)

Nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Những năm gần đây, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn tỉnh tăng chậm. Trong khi đó, số người thanh toán chế độ BHXH một lần hàng năm tương đối lớn. Để từng bước khắc phục khó khăn, BHXH tự nguyện tăng chậm cũng do thời gian đóng BHXH dài (từ 20 năm trở lên). Chính sách BHXH lại chưa có quy định lựa chọn được đóng góp BHYT, quỹ ốm đau, thai sản cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Đã 6 năm nay, mặc dù công việc không ổn định nhưng anh Phạm Quang Toàn, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) mỗi tháng vẫn đóng đều đặn 330.000 đồng cho BHXH tự nguyện. Khi đóng đủ năm, anh sẽ nhận lương hưu 2,5 triệu đồng/tháng. Anh Toàn cho biết: Tuy số tiền thấp nhưng việc đóng BHXH tự nguyện và việc sau này được hưởng lương hưu sẽ giúp tôi đỡ lo lắng hơn lúc tuổi già và giảm gánh nặng cho con cháu.

Thực tế cho thấy phần lớn đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm này là những người lao động tự do như anh Toàn, những người tham gia BHXH bắt buộc nhưng khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH bắt buộc chưa đủ năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí. Qua 12 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, đến hết tháng 8/2019, toàn tỉnh mới có 13.536 người tham gia.

Theo đánh giá, Thái Bình là tỉnh có dân số đông nhưng chủ yếu là làm nông nghiệp và lao động tự do nên thu nhập của người dân còn thấp và không ổn định. Một số người dân hiểu chưa đúng về tính nhân văn của BHXH tự nguyện, thậm chí còn nhầm lẫn BHXH tự nguyện do nhà nước tổ chức thực hiện với bảo hiểm thương mại. Một số người dân đang trong độ tuổi lao động có sức khỏe, đi làm ăn xa thì nên tập trung tiền để chi trả cho các chi phí y tế, không có tư tưởng lo cho cuộc sống của bản thân khi về già. Bên cạnh đó, một số

nhân viên đại lý thu BHXH chưa tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn, phổ biến về chính sách BHXH tự nguyện cho người dân. Mặt khác, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng chậm cũng do thời gian đóng BHXH dài (từ 20 năm trở lên). Chính sách BHXH lại chưa có quy định lựa chọn được đóng góp BHYT, quỹ ốm đau, thai sản cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Nhận thức rõ những khó khăn trên, ngay từ đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các nhóm đối tượng tại cơ sở để tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT. Phối hợp với Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền Luật BHXH, BHYT cho trên 1.200 cán bộ, xã viên và đoàn viên xã, phường, thị trấn. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức 16 hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT cho trên 5.000 đại biểu là nông dân tại các cụm xã, phường, thị trấn; tổ chức 14 hội nghị đối thoại với trên 6.000 công nhân các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Ban điện tỉnh tổ chức 175 hội nghị tuyên truyền phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho trên 12.840 đại biểu là nông dân, lao động tự do trên địa bàn 8 huyện, thành phố. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng với các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng phát sóng và đăng tải nội dung tuyên truyền về BHXH tự nguyện đến các tầng lớp nhân dân trên tỉnh; chú trọng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn về thủ tục, mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ngành liên quan, đặc biệt là Ban điện tỉnh và nỗ lực không ngừng của viên chức, lao động toàn ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh, công tác phát

triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng có những bước tiến quan trọng. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã phát triển, tăng mới 4.897 người tham gia BHXH tự nguyện (trong đó chủ yếu là những người nông dân, lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện từ đầu).

Để tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với Ban điện tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các nhóm đối tượng tại cơ sở, giao chỉ tiêu thi đua hàng năm cho các đơn vị trong ngành, từng viên chức chuyên môn đơn vị. Tiếp tục phân công viên chức bám sát cơ sở để phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhất là các xã có tỷ lệ BHXH tự nguyện còn thấp, những xã phần đầu về đích nông thôn mới năm 2019. Đôn đốc, chấn chỉnh, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, mở rộng hệ thống các đại lý thu BHXH, BHYT nhằm bám sát cơ sở, "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà", tận tình hướng dẫn, tư vấn để nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng phát sóng và đăng tải các nội dung tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện. Chú trọng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng, coi đây là cơ sở quan trọng để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

THU HOÀI



Chuyên viên bộ phận một của Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Xương tư vấn chính sách BHXH, BHYT cho người dân.

PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM Cộng đồng cùng lên tiếng

Vài năm trở lại đây, tình trạng trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, mỗi năm xảy ra từ 8 - 10 vụ trẻ em bị xâm hại, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, cuộc sống của trẻ và gia đình có trẻ bị xâm hại. Vì vậy, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống xâm hại trẻ em là một trong những việc cần quan tâm thực hiện.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn 2011 - 2014, trên địa bàn tỉnh có 58 trẻ em bị xâm hại (41 trẻ bị xâm hại tình dục, 17 trẻ bị bạo lực). Giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 6/2019 có 74 trẻ bị xâm hại (52 trẻ bị xâm hại tình dục, 21 trẻ bị bạo lực, 1 trẻ bị mua bán). Hầu hết trẻ em bị xâm hại tình dục đều là nữ và ở độ tuổi chủ yếu từ 13 - 16. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số vụ xâm hại trẻ em, trong đó công

tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em mặc dù đã triển khai nhưng hiệu quả chưa cao. Trẻ em chưa được hướng dẫn đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh bị xâm hại tình dục; các em khi bị xâm hại tình dục đa phần đều có tâm lý sợ hãi, mặc cảm, tự ti nên không dám chia sẻ, không dám tố giác kẻ phạm tội. Cha mẹ ít chủ động dạy con kỹ năng tự bảo vệ và đôi khi vì e ngại ảnh hưởng đến tương lai của con em mình nên cũng không tố giác kẻ phạm tội. Việc cha mẹ sao nhãng, bỏ mặc con cái ở một số gia đình cũng góp phần làm nảy sinh hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em. Một số gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; cha mẹ ly hôn, ly thân; cha mẹ mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật... cũng là nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em bỏ học, lang thang kiếm sống và bị bạo lực, xâm

hại. Chưa kể, sự xuất hiện của những ấn phẩm, trò chơi, thông tin trên mạng internet, phim ảnh có tính chất bạo lực, khiêu dâm cũng góp phần làm tăng các nguy cơ trẻ bị xâm hại. Ngoài ra, sự hạn chế về số lượng cán bộ và mạng lưới cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục gia tăng.

Những năm qua, việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống xâm hại trẻ em được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm thông qua các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về chăm sóc, bảo vệ trẻ em cũng như các biện pháp phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho mọi tầng lớp nhân dân. Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đều phối hợp với các địa phương, các trường học tổ chức tập

huấn công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em. Trong 5 năm (2015 - 2019), các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức 240 chiến dịch truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; in ấn, treo trên 10.000 pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, biển báo; in và phát trên 738.000 tờ rơi, tờ gấp, sách hỏi đáp về phòng, chống bạo lực gia đình. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em cũng được các sở, ban, ngành và các địa phương coi trọng. Từ năm 2015 đến tháng 6/2019, toàn tỉnh đã tổ chức 110 lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện Luật Trẻ em; công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại, bạo lực trẻ em; nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, bạo lực cho trên 37.300 lượt cán bộ làm công tác trẻ em của các cấp, các ngành.

Công tác xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh thông qua việc triển khai các mô hình, các phong trào được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia như: mô hình "Ngôi nhà an toàn", "Phòng ngừa trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục", phong trào "Toàn dân tham gia tố giác tội phạm"... đã góp phần hỗ trợ công tác phòng, chống xâm hại trẻ em. Nhiều vụ việc trẻ em bị xâm hại được thông tin, tố giác kịp thời, điều đó cho thấy nhận thức của nhân dân về vấn đề xâm hại trẻ em đã được nâng lên, người dân nhận diện được các hành vi xâm hại trẻ em, dám lên tiếng, dám tố cáo hành vi này. Theo số liệu tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ năm 2015 đến tháng 6/2019, các cơ quan chức năng đã khởi tố 73 vụ xâm hại trẻ em, các đối tượng xâm hại trẻ em đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Để tăng cường phòng ngừa và giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại, theo ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thời gian tới, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên

quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em qua đó nâng cao cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương; đồng thời, tăng cường trách nhiệm và năng lực của gia đình, nhà trường, cộng đồng và bản thân trẻ em trong việc chủ động phòng ngừa các

hành vi xâm hại trẻ em. Ngành cũng triển khai mạnh mẽ chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh để công tác phòng, chống xâm hại trẻ em đạt hiệu quả cao hơn.

NGUYỄN CƯỜNG



Phát tờ rơi cung cấp kiến thức phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi.